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           สรุปมติการประชมุ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๔๘  
วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘    

ณ  หองบานแกว    อาคารสํานักงานอธิการบดี  ชั้น ๒ 
 
๑.  ที่ประชุมรับทราบภาพรวมและแนวทางการแกไขปญหาของจังหวดัจันทบุรี และมีขอเสนอแนะดังนี ้

๑. มหาวิทยาลยัควรดําเนินการรางหลักสูตรอัญมณีอยางจริงจัง  และไมควรอบรมหลักสูตร
ดังกลาวในระยะสั้นเทานั้น และควรจดัหาบุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญมาประจาํหลักสูตร
ดังกลาวดวย 

๒. มหาวิทยาลัยควรนําโครงการอัญมณีบรรจุไวในแผน ๔ ป ของมหาวิทยาลัย  และเห็นวา
ไมควรอบรมเฉพาะหลักสูตรอัญมณีเทานัน้ แตควรจัดอบรมหลักสูตรอื่นอยางเปนระบบดวย   

๒.  ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยตั้งขอสังเกตวา ถาเปนไปได
มหาวิทยาลัยควรไปไดศกึษาดูงานมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการศึกษา  หรือการขยายพื้นที่การศึกษา  และนํามาพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณีตอไป  พรอมทั้งเสนอใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ ซ่ึงอาจจะเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๓.  ที่ประชุมรับทราบการรายงานการรับ-จายเงิน  เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณแผนดิน        
เดือนกนัยายน ๒๕๔๘ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้

๑.  คณะกรรมการการเงินและงบประมาณควรทําหนาทีพ่ิจารณาเรื่องการลงทุนของ 
มหาวิทยาลัย 

๒. การจัดทําตารางรายงานการรับ-จายเงิน เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณ 
แผนดินเดือนกันยายน  ๒๕๔๘ ควรลงชื่อผูดําเนินการดวย  

๔.   ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติอัตราวางเพื่อสอบบรรจุเปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย จํานวน 
๒  อัตรา และเสนอใหนําเรื่องการสรรหาบุคลากรเพื่อประจําหลักสูตรอญัมณี เสนอในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลดวย 

๕.   ที่ประชุมมอบหมายให    ผศ.เสาวนีย  โยธาภิรมย  ดําเนนิการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เร่ือง
พระราชกฤษฎีกา วาดวย ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาํตําแหนงของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏรําไพพรรณี   กอนนําเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชมุ
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
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๖.   ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร ของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑ ประจําปการศกึษา  ๒๕๔๘ ในวนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ และอนุมัติผลการศึกษาในวนัที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

 
๗.  ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวทิยาลัย  ๒๕๔๙–๒๕๕๒ โดยมอบหมายให

คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผนนาํฉบับวนัที่ ๑๔ และ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๘ มาหลอมรวมเปน
ฉบับเดยีวกัน รวมทัง้จดัทําขอเสนอแนะวาระที่ ๖.๑ จากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ มาพิจารณาดวย  
และใหแตละหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานของตนใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 

 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี ้
๑.  ใหคณะกรรมการจัดทํา (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดําเนินการประชุม

เพื่อพฒันาปรบัปรุง (ราง) ดงักลาวใหสมบูรณ และเปนฉบับเดียวกัน 
๒.  คณะและหนวยงานตามโครงสรางควรจัดทําแผนพฒันาใหมีความชัดเจน สอดคลองกับ

นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
๓.  เมื่อไดแผนและงบประมาณแลว ใหคณะกรรมการจดัทํา (ราง) นโยบายและแผนพัฒนา

ไปกํากับและประสานงานเรื่องดังกลาวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
๔. ควรมีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัตหินาที่ชวยมหาวิทยาลัยดําเนนิงานในโครงการ 

ใหม ๆ อาทิเชน  เร่ืองอัญมณี เปนตน 
๕. ใหคณะกรรมการจัดทาํรางนโยบายและแผนพัฒนาพจิารณาเพิ่มเติมนโยบายที่ ๗  ขอที่ ๔  

พัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางกายภาพพรอมทั้งจัดภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมใหสะอาด สวยงาม และมี
เอกลักษณ หนา ๓๕ ไวใน (ราง) ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘  ดวย 

๘. ที่ประชมุเห็นชอบการแกไขขอความในประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง  เกณฑมาตรฐาน 
โครงสรางหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอความเดิม ๑๕๐  หนวยกิต 
แกไขเปน ๑๕๓  หนวยกิต 

  ๙.  ที่ประชุมอนุมตัิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตรโดยใหไปตรวจสอบ
คุณวุฒิของอาจารยผูสอนใหถูกตอง และศาสตราจารยสิริวัฒน  วงษศริิ  ยินดรัีบเปนอาจารยพิเศษใน
หลักสูตรดังกลาวดวย 

 
๑๐.   ที่ประชุมมีมติใหไปตรวจสอบเรื่องการชดใชทุนการศึกษาของอาจารยจุไรรัตน  ศรีสุข ใหถูกตอง 

เรียบรอย  กอนจะอนมุัติใหโอนยาย 
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๑๑.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการดําเนนิการจัดซื้อทีด่ินของมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี     

๑๒.    ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการพัฒนาพืน้ที่ศูนยศกึษาการพัฒนาการเกษตรและชุมชนแกงหางแมว 
ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาพื้นทีด่ังกลาวโดยการปลูกพืชสบูดําเพื่อการศึกษาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยดวย 

๑๓. ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงพระตําหนกั ดังนี ้
๑.   ผศ.วิสิฏฐ กิจปรชีา อธิการบดีแจงใหทราบวา มหาวทิยาลัยไดดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเรียบรอยแลว และในขณะนี้
มหาวิทยาลัยมแีผนที่จะยาย อาจารย, เจาหนาที่ ที่พักอยูบริเวณพระตําหนักออกนอกพื้นที่  เพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวและอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป 

๒.  มหาวิทยาลัยมีแผนจะยายสถานที่สอนดนตรีไทยไปอยูที่บริเวณพระตาํหนกั 
๓. ประธานเสนอใหมีปายแสดงชื่อตนไมที่สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี 

ในรัชกาลที่ ๗ ที่ทรงปลูกไว  
 ๔.   การอนุมตัิงบประมาณในการสรางที่พักแกอาจารยและเจาหนาที ่

 
 
 


